

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.08 ตลาดจับตามผลประชุมเฟดคืนนี้ ให้กรอบ 36.00-36.20

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มี.ค. 2567)--นักบริหารเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.08 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวในระดับเดียวกับช่วงปิดตลาดเย็นวานนี้ ด้านสกุลเงินในภูมิภาคส่วนใหญ่อ่อนค่า

ภาพใหญ่ตลาดรอดูผลประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คืนวันนี้ โดยคาดว่าเฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% เป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน ขณะเดียวกันตลาดรอดูการคาดการณ์ดอกเบี้ยของเจ้าหน้าที่เฟดด้วย

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.00-36.20 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 151.16 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 150.52 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0865 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0843 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 36.035 บาท/ดอลลาร์

-นักธุรกิจใหญ่สะท้อนเศรษฐกิจไทยโตจืดๆ ลากยาวแค่ 2% ต่อปี เหตุไม่มีภาพมาตรการเงินหน้าซัดเพียงพอ ส่งผลเศรษฐกิจฟื้นตัวที่อ่อนเกินคาดการณ์ แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตต้มยำกุ้ง และรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นอุปสรรค

-ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการซื้อที่ลดลง หลังอัตราดอกเบี้ยในประเทศยังสูงต่อเนื่อง เพราะดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีผลต่อความสามารถในการซื้อของคน อาทิ คนที่ต้องการซื้อรถยนต์ หรือที่อยู่อาศัย ที่แม้ยังมีความต้องการอยู่ แต่ความสามารถในการผ่อนชำระน้อยลง เนื่องจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทำให้เงินงวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงขึ้นตาม ส่งผลให้คนที่กู้จำนวนหนึ่ง ถูกปฏิเสธการกู้จากสถาบันการเงิน และเมื่อยอดโอนรถยนต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง ทำให้รายได้จากภาษีของรัฐบาลลดลงตามไปด้วย

-ซีอีโอ ไบแนทซ์ ทบเท้าเข้าพบ ก.ล.ต. แลกเปลี่ยนกฎเกณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลระดับสากล สู่โครงสร้าง "ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล" ชีไทยเป็น "คริปโทฮับ" ได้ ขึ้นอยู่กับผู้เล่นในตลาดช่วยกันผลักดันให้ตลาดเกิดการใช้งานจริง

-ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ทั้งประเภท 1 ปีและ 5 ปีในวันนี้ หลังจากที่ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (19 มี.ค.) โดยดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ตลาดจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนปรับตัวรับข่าวธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประกาศชุดนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (19 มี.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาดทองคำ ขณะที่นักลงทุนจับตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ และรอดูการแถลงข่าวของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด

-นักลงทุนจับตามผลการประชุมเฟดในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 99.0% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมครั้งนี้

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐสัปดาห์นี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมี.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ. และดัชนีชี้ราคาเศรษฐกิจเดือนก.พ.จาก Conference Board

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้